



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ จึงขอประกาศรายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอินจัน ยาวีเสน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงื่อ

(-สำเนา-)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นายอินจัน ยาวีเสน	ประธานสภาฯ	อินจัน ยาวีเสน	
๒	นายวุฒิชัย วัฒนวนาลัย	รองประธานสภาฯ	วุฒิชัย วัฒนวนาลัย	
๓	นายบุญ	ตราหยกธารา	ส.อบต. ม.๑	- ขาดประชุม -
๔	นายวินัย ปวนเต็ม	ส.อบต. ม.๒	วินัย ปวนเต็ม	
๕	นายสมยศ สอดหลวง	ส.อบต. ม.๒	สมยศ สอดหลวง	
๖	นายคุณากร ชาญรักษาสุข	ส.อบต. ม.๓	- ขาดประชุม -	
๗	นายวันชัย บรรพตพนาไพร	ส.อบต. ม.๓	วันชัย บรรพตพนาไพร	
๘	นายบุญมี คำอ้าย	ส.อบต. ม.๔	บุญมี คำอ้าย	
๙	นายทรัพย์ พรหมเอื้อย	ส.อบต. ม.๔	ทรัพย์ พรหมเอื้อย	
๑๐	นายสนธยา อางหาญเจริญกิจ	ส.อบต. ม.๕	สนธยา อางหาญเจริญกิจ	
๑๑	นายวาจ รุ่งเรืองวนาक्रम	ส.อบต. ม.๖	- ขาดประชุม -	
๑๒	นายต้าบุ คงวุฒิศิริ	ส.อบต. ม.๗	ต้าบุ คงวุฒิศิริ	
๑๓	นายดวงดี ก่องใจ	ส.อบต. ม.๘	ดวงดี ก่องใจ	
๑๔	นายพิชณู จุนเจือภักดี	ส.อบต. ม.๙	พิชณู จุนเจือภักดี	
๑๕	นายณัฐยศ นัยอาชากุล	ส.อบต. ม.๙	ณัฐยศ นัยอาชากุล	
๑๖	นายสุริโย ธรรมชยงกูร	ส.อบต. ม.๑๐	สุริโย ธรรมชยงกูร	
๑๗	นายสมเจตต์ วิฑูขำนาญ	ส.อบต. ม.๑๐	สมเจตต์ วิฑูขำนาญ	
๑๘	นายไพศล อุดปิน	ส.อบต. ม.๑๑	ไพศล อุดปิน	
๑๙	นายตะวัน สวมมีสุข	ส.อบต. ม.๑๒	ตะวัน สวมมีสุข	
๒๐	นายณรงค์เดช พงศ์อภิโชติ	ส.อบต. ม.๑๒	ณรงค์เดช พงศ์อภิโชติ	
๒๑	นายจ้ำรวน เสายะ	ส.อบต. ม.๑๓	จ้ำรวน เสายะ	
๒๒	นายศุภชัย เกรียงไกรสงบ	ส.อบต. ม.๑๔	- ขาดประชุม -	
๒๓	นายปุ่แด ขวัญชัยคงคา	ส.อบต. ม.๑๔	- ขาดประชุม -	
๒๔	จำสืบทบรจง ยะดอนใจ	เลขานุการสภาฯ	บรจง ยะดอนใจ	

-/ ผู้เข้าร่วมประชุม.....

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเทวีญ ไพศาลธรรมโชติ	นายก อบต.	เทวีญ ไพศาลธรรมโชติ
๒	นายเสา อินต๊ะ	รองนายก อบต.	เสา อินต๊ะ
๓	นายรัฐพล ภูมิพระธาตุ	รองนายก อบต.	รัฐพล ภูมิพระธาตุ
๔	นายสมบัติ ปู้ดปวน	เลขานุการ นายก อบต.	สมบัติ ปู้ดปวน
๕	นายบุชา กล้าแกร่งอาษา	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	บุชา กล้าแกร่งอาษา
๖	นายขวัญชัย ชาญสุรักษา	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕	ขวัญชัย ชาญสุรักษา
๗	นายสุรัตน์ ขวัญแก้วนากร	กำนันตำบลชะเนือ	สุรัตน์ ขวัญแก้วนากร
๘	น.ส.พิมพนา คำจุ่ม	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	พิมพนา คำจุ่ม
๙	นายสุชาติ ผาแสนเถิน	รองปลัด อบต.ชะเนือ	สุชาติ ผาแสนเถิน
๑๐	น.ส.ธัญวรรณ ธารทองคีรี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ธัญวรรณ ธารทองคีรี
๑๑	นายศุภมงคล วรยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศุภมงคล วรยศ
๑๒	น.ส.นิสา อาษาบำรุง	พนักงานจ้าง	นิสา อาษาบำรุง
๑๓	นางเพชรรัตน์ เปรมใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	เพชรรัตน์ เปรมใจ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุม และได้เห็นชอบตามร่างบันทึกรายงานการประชุมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนาที่ได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่าน

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้ทุกท่าน และพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่

ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเอกสารของทางราชการได้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องด่วน

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

ประธานสภาฯ

ด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ออกกฎหมายและยกเลิกกฎหมายบางฉบับ เพื่อเป็นการ คุ้มครองผู้บริโภค คือประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญารวม ๓ ฉบับ

โดยประกาศคณะกรรมการดังกล่าว ได้กำหนดเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และ รถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา เช่น กำหนดค่าใช้จ่ายที่ให้ผู้เช่าซื้อเรียกเก็บได้ หมายความว่า ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่ารักษารถยนต์ประจำปี เงินเพิ่มเนื่องจากการต่อภาษีล่าช้า ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเครื่องยนต์ สีรถ ชนิดเชื้อเพลิงฯ หรือกำหนดผู้เช่าซื้อได้ชำระค่าซื้อ ครบถ้วนแล้วให้กรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เช่าซื้อตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำช่วง “ฤดูปลาวางไข่”

ประธานสภาฯ

ด้วยระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ กันยายน ของทุกปี เป็นช่วง “ฤดูปลาวาง ไข่” ในเขตน้ำจืด กรมประมง มีนโยบายให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ รวมทั้ง การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยการห้ามใช้เครื่องมือทำการประมง ที่มีประสิทธิภาพสูงจับสัตว์น้ำจืดที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนครอบคลุมแหล่งน้ำจืดของ ประเทศ นั้น

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรสัตว์น้ำสามารถฟื้นตัว เกิดขึ้นใหม่ทดแทนและ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน สำนักงานประมงจังหวัดตาก จึงขอประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำช่วง ฤดูปลาวางไข่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ เรื่อง การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

พ.ศ.๒๕๖๑

ประธานสภาฯ

จังหวัดตาก ส่งสำเนา เรื่อง การบังคับใช้พระราชทานกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๑ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกำหนดการจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการ และประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๔.๔ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา**

ประธานสภาฯ

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในทางตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิด (Physical Markets) และทางตลาดออนไลน์ (Online Markets) และกวดขันปราบปรามมิให้มีการนำเข้าสินค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทำความเข้าใจหรือข้อตกลงกับเจ้าของพื้นที่ มิให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดในท้องที่ของเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้อำเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ บูรณาการร่วมกัน โดยให้ปฏิบัติตามแนวทาง ๔ มาตรการ ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับข้อสั่งการดังกล่าว ดังนี้

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูล/เบาะแส การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ “ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ” รับแจ้งข้อมูล/เบาะแส การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๒. ด้านการป้องกัน โดยทำความเข้าใจ บันทึกข้อตกลงกับผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ให้เช่า โดยหากมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ให้เช่า จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การลักลอบขนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๓. ตรวจสอบ/ปราบปราม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และเอาผิดเจ้าของพื้นที่ที่จงใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

๔. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์/แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการร่วมมือการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการกำหนดเงื่อนไขให้เช่าพื้นที่โดยห้ามมิให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๔.๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และติดตั้งแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus**

ประธานสภาฯ

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เห็นความสำคัญของลูกค้าและสอดรับนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ ๔.๐ จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์แบบครบวงจรในรูปแบบ One Touch Service “จัดให้ง่ายได้ทุกอย่าง” ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี Virtual Machine มาตรฐาน SDLC ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวสูงสุด สามารถดาวน์โหลดผ่านสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต เพื่อใช้บริการต่างๆ เช่น

- ชำระค่าไฟฟ้า/ค่าบริการต่างๆ
- ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ / ขอติดตั้งมิเตอร์
- คำนวณ / แจ้งเตือนค่าไฟฟ้า
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง / สถานการณ์แก้ไข
- แจ้งข้อเสนอนะ / ร้องเรียน
- ติดตามข่าวสาร - ประกาศดับไฟฟ้าง่วงหน้า
- เชื่อมสู่ทุกช่องทางติดต่อการไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

มติที่ประชุม

รับทราบ

#### ๔.๖ เรื่อง พุทธิการณ์หลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผลาลัม

ประธานสภาฯ

ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า ปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที่พุทธิการณ์หลอกลวงราษฎร ในส่วนภูมิภาค ลักษณะชักชวนให้ปลูกอินทผลาลัม โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทผลาลัม ให้ราษฎรปลูกและโน้มน้าวราษฎรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับไปคืนในราคาที่สูง ซึ่งมีรูปแบบ พุทธิการณ์ของกลุ่ม ดังต่อไปนี้

๑. จัดตั้งแกนนำและเครือข่าย ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมสมาชิกให้ได้ จำนวนมากอธิบายรายละเอียดโครงการฯ ในเบื้องต้น และโน้มน้าวให้เข้ามาร่วมประชุมรับฟัง การชี้แจงจากกลุ่มฯ

๒. โฆษณาแอบอ้าง องค์กร/หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือว่ามิได้เป็นการ หลอกลวง โดยดำเนินการในนามวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีสำนักงานที่ตั้งจริงในพื้นที่ และได้รับการ สนับสนุนเงินทุนจำนวนมาก (อาทิ ๑,๐๐๐ ล้านบาท) จากองค์การสหประชาชาติ (UN) หรือโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้เงินมาช่วยเหลือราษฎรในรูปแบบโครงการ ต่างๆ ซึ่งรวมถึงโครงการส่งเสริมการปลูกอินทผลาลัม

๓. โน้มน้าวจิตใจด้วยผลตอบแทนสูง อาทิ หากสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ แล้ว จะมอบเงินให้ ๑.๕ ล้านบาท ต่อราย เพื่อไปปลูกอินทผลาลัม โดยจะโอนเงินให้ ๒ งวด งวดแรก ๓๐๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ จำนวน ๑ ล้านบาท แต่จะหักเงินเข้าส่วนกลาง ๕๗,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าต้นกล้าพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และเมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว จะรับซื้อผลอินทผลาลัม ในราคา ๓๐๐ บาทต่อกิโลกรัม หรือรับซื้อต้นกล้าพันธุ์ในราคาสูง ส่วนการสมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อได้รับเงินนี้ ใช้เพียงหลักฐานประจำตัว คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียน บ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แต่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นในเบื้องต้น ประมาณ ๑๐๐ - ๕๐๐ บาท

มติที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน รับทราบ

#### ๔.๗ เรื่อง การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

ประธานสภาฯ

ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้มาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

น.ส.พิมพ์นา คำจุ่ม

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ด้วยกองสวัสดิการสังคมขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมดังนี้

๑. กองสวัสดิการได้รับแจ้งจากศูนย์คุ้มครองผู้ยากไร้ที่พึ่ง จังหวัดตาก เรื่องให้ พิจารณาคัดเลือกผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ เฉพาะหมู่ที่ ๒ , ๔ , ๗ , ๘ , ๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ โดยให้ส่งรายชื่อให้ น.ส.จิรายุ กาลังใจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กำหนดส่งรายชื่อภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. การรับรองความยากจนเพื่อขอรับเงินเด็กแรกเกิด ปัจจุบันทางกรมพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ที่มีสิทธิรับรองความความยากจนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทั้งนี้การรับรองส่วนใหญ่จะผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงให้ท่าน ช่วยตรวจสอบความยากจนเบื้องต้นด้วย

๓. สืบเนื่องจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย (เพิ่มเติม) เฉพาะผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียน ปี ๒๕๖๐ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายว่าสามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
๔. เงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ สามารถขอรับผ่านศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก ได้ปีละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒,๐๐๐.- บาท หากครบแล้วแต่ความเดือนร้อนคงมีอยู่ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้จาก องค์การบริหารส่วนตำบลอีก ๓ ครั้ง โดยเป็น ค่ารถหรือค่าเดินทาง

นายวันชัย บรรพตพนาไพร      กรณีผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารเองได้  
ส.อบต.หมู่ที่ ๓                              สามารถให้ผู้อื่นไปเปิดแทนได้หรือไม่

น.ส.พิมพนา คำจุ่ม                              ด้านหลังบัตรผู้พิการจะมีชื่อผู้ดูแลผู้พิการ สามารถให้บุคคลที่มีชื่อด้านหลังไปเปิด  
ผอ.กองสวัสดิการฯ                              สมุดบัญชีแทนได้ ส่วนผู้ป่วยติดเตียงสามารถให้คู่สมรสหรือผู้ดูแลเปิดให้ได้เช่นกัน โดยให้นำ  
บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วย/ผู้พิการ ๑ ฉบับ และบัตรผู้ดูแล ๑ ฉบับ สามารถไปเปิดสมุด  
บัญชี                              ได้ที่ ธกส.

ประธานสภาฯ                                      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถามอื่นอีกหรือไม่

ที่ประชุม    ไม่มี

มติที่ประชุม                                        รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕                                      เรื่อง เพื่อพิจารณา

**๕.๑ เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑**

ประธานสภาฯ                                      ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจือ ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา  
ท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว  
เรียบร้อยแล้วนั้น จึงได้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. ได้พิจารณาให้ความ  
เห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่านไป  
แล้ว นั้น

ลำดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบฯ และรายละเอียดต่างๆ  
ให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

เลขานุการสภาฯ                                      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงจือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามกรอบ  
แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้มีการขับเคลื่อนประเทศ  
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งยังมี  
โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
และบางโครงการที่บรรจุไว้ ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ ได้กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

ลำดับต่อไปจะขอชี้แจงรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งประกอบไปด้วย

#### บัญชีโครงการพัฒนา ประกอบด้วย

๑. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
๒. สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
๓. สำหรับโครงการพัฒนาที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.๐๖)
๔. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๗)
๕. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)

#### รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย

- สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในหน้า ๑ - ๒
  ๒. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญต่างๆ ปรากฏในหน้า ๓
  ๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปรากฏในหน้า ๔ - ๙
  ๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏในหน้า ๑๐
  ๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี ปรากฏในหน้า ๑๑ - ๑๓
- สำหรับอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
  ๑. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า ๑๔
  ๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า ๒๓
  ๓. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า ๒๔
- สำหรับโครงการพัฒนาที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.๐๖)
  ๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า ๒๕
- บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘) หน้า ๒๖
- บัญชีเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๓๓



ดังนั้น ในวันนี้จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาร่าง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เพื่อจะได้นำเสนอให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชะเน็จื่อ ได้พิจารณาอนุมัติ และ  
ได้ประกาศใช้แผนฯ ต่อไป

ที่ประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประธานสภา มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดของร่างแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นฯ อีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภา หากที่ประชุมสภา อบต. ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีผู้อภิปราย หรือสอบถามเพิ่มเติมแล้ว  
จึงขอมติที่ประชุมฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

#### ๖.๑ เรื่อง การบรรเทาสาธารณภัย

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากในขณะนี้ เป็นช่วงของฤดูฝนแล้ว ในพื้นที่มีฝนตก  
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ทำให้พื้นที่บางแห่งเกิดน้ำท่วมขัง ดินโคลนถล่ม ต้นไม้หักโค่น  
ทับเส้นทางสัญจรไปมา หากในพื้นที่หมู่บ้านไหนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในช่วงนี้  
ขอให้มาแจ้งความเสียหายได้ที่ อบต.ชะเน็จื่อ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่  
เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

#### ๖.๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางกองสาธารณสุขฯ มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ด้วยกัน ดังนี้

๑. สืบเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ จะพูดถึงเรื่องงบประมาณหมู่บ้านละ  
๒๐,๐๐๐.- บาท โดยให้แต่ละหมู่บ้านจัดทำโครงการอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๓ โครงการ  
ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับสาธารณสุข เป็นโครงการ  
ที่อาศัยความร่วมมือจาก อสม. เป็นหลัก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน  
สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. ในวันศุกร์ ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ทางอบต.ชะเน็จื่อ จะดำเนินโครงการ  
Big cleaning day โดยจะไปเก็บขยะและทำความสะอาดที่หมู่บ้านแม่ระมาน้อยและ  
วัดบ้านแม่ระมาน้อย โดยร่วมกับชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระมาน้อย  
หากท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

### ๖.๓ เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

นายศุภมงคล วรรณยศ  
ผอ.กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางกองช่างจะมาแจ้งเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุม  
อาคาร

๑. การขออนุญาตก่อสร้างจะทำการก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่  
ควบคุมอาคาร มีเอกสารสิทธิ์ และต้องเป็นชื่อของผู้ขออนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น

๒. การก่อสร้างต้องพิจารณาว่าเป็นอาคารรูปแบบอย่างไร ถ้าไม่เกิน ๑๕๐  
ตารางเมตร ไม่ต้องยื่นแบบแปลน แต่ให้ยื่นแบบผังบริเวณแทน แต่ถ้าขนาดใหญ่กว่า ๑๕๐  
ตารางเมตร จะต้องพิจารณาอีกที่ว่าเป็นอาคารเป็นไหน ถ้าเกิดไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่ได้ทำ  
ตามระเบียบฯ และเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถสั่งให้รื้อถอนได้ ส่วนพื้นที่สหกรณ์ฯ  
ถ้าจะทำการก่อสร้างต้องขออนุญาต ที่สหกรณ์การเกษตร จะต้องเป็นการก่อสร้างที่เกี่ยวกับการ  
เกษตรและสหกรณ์เท่านั้น

การขออนุญาตก่อสร้างมีผล เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนงี้อยู่ เป็นพื้นที่  
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะบ้านพักหรือโรงงานต่างๆปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล  
ชะเนงี้อยู่ไม่สามารถรับรองให้ได้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีผู้ใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ (ไม่มี) กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา

(ลงชื่อ) จ.ส.ท. บรรจง ยะตอนใจ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(บรรจง ยะตอนใจ)

เลขานุการสภา อบต.ชะเนงี้อยู่

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) วินัย ปวนเต็ม ส.อบต. ม.๒

(นายวินัย ปวนเต็ม)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทรัพย์ พรหมเอื้อย ส.อบต. ม.๔

(นายทรัพย์ พรหมเอื้อย)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สนธยา อัจหาญเจริญกิจ ส.อบต. ม.๕

(นายสนธยา อัจหาญเจริญกิจ)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

-/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) วันชัย บรรพตพนาไพร ส.อบต. ม.๓  
(นายวันชัย บรรพตพนาไพร)  
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภามอบหมายให้กรรมการบริหารส่วนตำบลชะเนือ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ) อินจัน ยาวีเสน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
(นายอินจัน ยาวีเสน)  
ประธานสภา อบต.ชะเนือ